

Số: ~~634~~ /BGDDĐT-VFV/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới  
kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại văn bản số 364/BDN ngày 05/7/2013.

**Nội dung kiến nghị:**

*Cử tri kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ địa phương là tỉnh chưa đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách, với mức phân bổ hiện nay, tính chung cả tỉnh chi thường xuyên ở các cơ sở giáo dục chưa đảm bảo tỷ lệ 80 (cho con người)/20 (cho hoạt động giáo dục), vì các cơ sở ngoài phần chi lương theo chế độ còn phải chi tiền thuê mướn lao động hợp đồng, lương làm thêm giờ cho giáo viên để đảm bảo bù đắp nhân lực đang bị thiếu hụt so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm (theo quy định) để tăng lương theo lộ trình (Câu 29).*

**Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:**

Định mức phân bổ chi thường xuyên thực hiện theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Theo đó, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục, phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1-18 tuổi ở Đô thị: 1.241.680 đồng/người dân/năm; Đồng bằng: 1.460.800 đồng/người dân/năm; Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu: 1.986.880 đồng/người dân/năm; Vùng cao-hải đảo: 2.775.520 đồng/người dân/năm. Định mức phân bổ trên đã tính đủ cho các cấp giáo dục, các loại hình giáo dục; các chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú theo chế độ quy định, chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục đã ban hành; phân bổ thêm cho tỉnh có các xã, thôn thuộc Chương trình 135, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh khi có chính sách mới được ban hành.

Trên cơ sở định mức trên, nếu tỷ lệ chi giảng dạy và học tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 20% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung đủ 20%; Bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí).

Theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg, định mức phân bổ dự toán cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 4 vùng; Trong đó, các tỉnh vùng

miền núi, vùng đồng bào dân tộc, núi cao, hải đảo (chưa đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách) có định mức phân bổ cao gấp từ 1,6 đến 2,2 lần so với đô thị.

Trong thực hiện, theo báo cáo của các tỉnh có đến 80% các địa phương chưa đảm bảo cơ cấu chi quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg, cá biệt có một số địa phương bố trí chi cho hoạt động đạt rất thấp (dưới 10%), mỗi khi thực hiện tăng mức lương cơ sở mới, mức chi cho hoạt động lại bị giảm sút. Với thực trạng bố trí ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục như trên đã tạo ra những khó khăn, bất cập, làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, nhất là tại các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2015 được xác định là thời kỳ ổn định ngân sách nên đề tăng định mức phân bổ hỗ trợ các tỉnh chưa đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách trong điều kiện tình hình kinh tế của đất nước như hiện nay là rất khó khăn. Vì vậy, Bộ giáo dục và Đào tạo xin ghi nhận và phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tham mưu cơ chế hỗ trợ tăng định mức phân bổ cho các tỉnh chưa đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách giai đoạn sau năm 2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTWQH;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- BT, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Ủy ban VHGDNTNNĐ của QH;
- Vụ Tổng hợp, VPQH;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Vụ KHTC;
- Lưu VT, TH.

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**



**Phạm Mạnh Hùng**